

HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 02 -CV/BTGHU

Tam Đường, ngày 05 tháng 8 năm 2020

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên
truyền trong phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện,
- Trung tâm y tế huyện,
- Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh
- Truyền hình huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn.

Hiện nay, trên thế giới tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới không ngừng tăng cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, sau 99 ngày không có ca mắc tại cộng đồng, từ ngày 23/7/2020 đến nay nước ta lại ghi nhận những ca mắc mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nam, trong đó có cả nhân viên y tế và tất cả đều chưa xác định được nguồn lây. Tính đến 6h00' ngày 05/8, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 672 ca mắc Covid-19, trong đó 378 ca đã được điều trị khỏi (chiếm 56,4%), còn lại 286 ca đang điều trị, đã có 8 trường hợp tử vong. Tại huyện Tam Đường, tổng lũy tích tính đến ngày 05/8/2020 toàn huyện có 1.708 người có yếu tố dịch tễ được áp dụng cách ly y tế, trong đó có 1683 người hoàn thành cách ly. Hiện còn 25 người đang được cách ly, theo dõi theo quy định (16 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 9 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú).

Tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là chưa tìm được ca F0 tại Đà Nẵng, hệ thống y tế dự phòng trong cả nước đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc, tiếp xúc gần với bệnh nhân để tiến hành xét nghiệm, cách ly, ngăn không cho có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng... Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tiếp tục tuyên truyền những giải pháp, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh và huyện về phòng, chống dịch Covid-19 trong

tình hình mới. Nhất là việc các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo. Tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc để tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, hoảng loạn trước các diễn biến mới của dịch bệnh. Nâng cao tinh thần chủ động, tập trung cao độ, phản ứng nhanh, hiệu quả, bằng sức mạnh tổng hợp, tổng lực để ngăn ngừa có hiệu quả việc xâm nhập, lây lan của dịch bệnh.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; vận động Nhân dân nắm, kịp thời phát hiện báo cáo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương những trường hợp đi từ vùng dịch về không tự giác khai báo, những người xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn...; tích cực sử dụng các ứng dụng khai báo y tế **NCovi**, **Bluzone** giúp cho các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng phát hiện, truy vết các trường hợp có nguy cơ được nhanh chóng, kịp thời. Duy trì, phát huy hiệu quả của các Tổ tự quản, Tổ phòng chống dịch tại các bản nhằm giám sát, phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ tại địa phương, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc các lực lượng chức năng quản lý để xử lý theo quy định; tham gia quản lý tốt các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn.

Tiếp tục tuyên truyền về ý thức trách nhiệm trong cộng đồng để khẩn trương rà soát các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca mắc mới do Bộ Y tế thông báo để tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả, tổ chức cách ly y tế đúng quy trình quy định nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, lây lan tại cộng đồng. Tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tập trung đông người, nghiêm túc chấp hành quy định việc tự cách ly tại nhà đối với những người được chỉ định...; những trường hợp cảm, sốt, ho đều phải đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe; những người thuộc diện cách ly y tế tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định cách ly, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh.

2. Trung tâm Y tế huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục cung cấp kịp thời thông tin, các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ quan truyền thông để tăng cường tuyên

truyền tới mọi tầng lớp Nhân dân về mối nguy hiểm, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho các sự kiện tập trung đông người tại huyện; phối hợp tổ chức tốt các phương án phòng, chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện.

3. Đài PT-TH huyện, Công Thông tin điện tử huyện: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì các chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung trên. Bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh và huyện tổ chức tuyên truyền kịp thời, phù hợp.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tăng cường công tác tuyên truyền theo thế mạnh của ngành (băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, thông tin lưu động, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...), chú trọng hướng mạnh về cơ sở.

5. Đảng ủy các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh không dây, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở... nâng cao nhận thức của Nhân dân về mức độ nguy hại, sự lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ban, ngành liên quan tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy có giải pháp ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, xuyên tạc gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị. Kịp thời động viên, biểu dương các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt và phê bình, nhắc nhở và xử lý theo quy định các cá nhân, đơn vị thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Lưu ý: Các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền thường xuyên, theo đúng định hướng. Căn cứ tình hình hiện tại trên địa bàn huyện, công tác tuyên truyền duy trì ở mức độ vừa phải (cường độ, dung lượng), tránh gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Đồng thời tăng cường nắm chắc

tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội báo cáo các cơ quan chức năng, tham mưu chủ động xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở.

Nhận được công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực Huyện ủy (b/c),,
- Lưu.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đỗ Đăng Hợi